



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว/ถั่วเหลือง กิโลกรัมละ ๓ บาท ในปี ๒๕๕๔

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองคุณภาพดีแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ กรมฯ ได้จัด “โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๕๔” โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองจำนวน ๒๑,๐๐๐ ตัน (เมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๐,๐๐๐ ตัน , เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ๑,๐๐๐ ตัน) อัตรา กิโลกรัมละ ๓ บาท ให้แก่สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน ๖๙ สหกรณ์ ในพื้นที่เป้าหมาย ๓๙ จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร

แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศจะ เร่งดำเนินการ ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวของเกษตรกรทั่วประเทศได้ ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ย ๖๐๐,๐๐๐ ตัน/ปี ขณะที่หน่วยงานราชการผลิตได้เพียง ๑๐๐,๐๐๐ ตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของความต้องการ) ศูนย์ข้าวชุมชน ๔๓,๘๕๐ ตัน (คิดเป็นร้อยละ ๗.๓ ของความต้องการ) ภาคเอกชน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของความต้องการ) และสหกรณ์ผลิตได้ ๔๐,๐๐๐ ตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ ของความต้องการ) ประกอบกับในปีนี้เกษตรกรประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้พื้นที่ทำ นาเสียหายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับการปลูกในรอบการผลิตถัดไปได้ทัน ส่งผลให้ความต้องการเมล็ดพันธุ์ ข้าวมีแนวโน้มสูงเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเร่งส่งเสริม และสนับสนุนให้สหกรณ์ ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

“สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อเพิ่มผลผลิต ต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพผลผลิต และท้ายที่สุดสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างรายได้แก่เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร นั้น” นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “โครงการฯ นี้ มีเป้าหมาย มิใช่เพียงแค่การสนับสนุน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง กิโลกรัมละ ๓ บาท เพื่อส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี สู่เกษตรกรผู้ปลูกเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้สหกรณ์ได้ใช้ปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และห้องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ LAB พร้อมอุปกรณ์ เต็มกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว /ถั่วเหลือง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕ ของปีที่แล้ว” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว